

Phòng khám đa khoa Thái Hà là nơi được nhiều người tin tưởng lựa chọn khám chữa bệnh xã hội, có những ưu điểm sau: đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm; cơ sở vật chất hiện đại, chi phí khám hợp lý,...

Phòng khám đa khoa Thái Hà - địa chỉ khám bệnh uy tín, đáng để bạn lựa chọn

Có câu nói: “Người khỏe có trăm điều ước, người khỏe mạnh chỉ có một điều ước: sức khỏe”. Đúng vậy, bệnh tật có thể xảy ra với bất cứ ai, không phân biệt giới tính, già hay trẻ, giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp. Nếu bạn may mắn có được sức khỏe tốt đồng nghĩa với việc bạn đang gần thành công trong mọi lĩnh vực. Với mong muốn nâng cao sức khỏe sinh sản của người dân Việt Nam, Phòng khám Thái Hà luôn cam kết mang đến cho người dân những dịch vụ y tế chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Phòng khám Thái Hà hội tụ đầy đủ những ưu điểm, tiêu chuẩn của một cơ sở y tế chất lượng cao và được người dân tin tưởng, lựa chọn. So với các cơ sở y tế công lập, phòng khám Thái Hà không hề thua kém chút nào.



Về mặt pháp lý

Phòng khám Thái Hà đã được Bộ Y tế cấp phép trước khi chính thức khai trương nên đảm bảo tính pháp lý cao. Phòng khám không chỉ chú trọng đến sức khỏe sinh sản nói chung mà còn chú trọng đến các bệnh nam khoa, phụ khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và đặc biệt là vô sinh nam, nữ. Tất cả các hạng mục, hoạt động khám và điều trị được thực hiện đều được cấp phép nên bệnh nhân có thể yên tâm lựa chọn.

Về quy mô, máy móc

Phòng khám đa khoa Thái Hà tọa lạc tại số 11 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, có cơ sở rộng rãi, rộng rãi, nằm trên trục đường trung tâm nên rất thuận tiện trong việc di chuyển và tìm kiếm. Ngoài khu tiếp tân và phòng chờ rộng rãi, sáng sủa, phòng khám còn được chia thành nhiều phòng chuyên môn độc lập như: phòng mổ, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm, phòng truyền dịch, phòng tư vấn, phòng bệnh... Môi trường y tế sạch sẽ, vô trùng theo tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống trang thiết bị phần lớn được nhập khẩu

Máy móc là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ và đóng góp tới 50% vào hiệu quả điều trị. Mọi thiết bị sử dụng đều được Phòng khám Thái Hà cân nhắc và lựa chọn kỹ càng. Hầu hết các trang thiết bị y tế công nghệ cao của phòng khám đều được nhập khẩu từ Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... và được sử dụng với sự cho phép của Bộ Y tế. Phòng khám không sử dụng các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tỷ lệ sai sót của kết quả xét nghiệm rất nhỏ khoảng 0,01% nên chẩn đoán của bác sĩ chính xác hơn rất nhiều.

Đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia có giấy phép hành nghề

Ngoài lợi thế về quy mô và cơ sở vật chất, Thái Hà Clinic còn có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hùng hậu, giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và kỹ thuật điều trị ưu việt. Trước khi chuyển về Phòng khám Thái Hà, các bác sĩ đã có thời gian làm việc lâu dài và đảm nhiệm các vị trí cấp cao

tại các bệnh viện công lớn trên cả nước. Bác sĩ phải có ít nhất 30 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề.

Đa dạng về phương pháp khám bệnh

Phòng khám đa khoa Thái Hà luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả. Trước khi được áp dụng ở Việt Nam, các phương pháp này đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và cho kết quả khả quan. Tùy theo nguyên nhân, mức độ nặng nhẹ của bệnh và các biến chứng kèm theo, bác sĩ sẽ sử dụng các phương pháp điều trị sau: điều trị nội khoa (điều trị bằng thuốc), điều trị ngoại khoa (phẫu thuật), điều trị tổng hợp y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây, vật lý trị liệu, miễn dịch trị liệu, tâm lý trị liệu, trị liệu,...

Đa dạng về lĩnh vực khám và chữa bệnh

Phòng khám Thái Hà, chuyên khám về các lĩnh vực nam khoa, phụ khoa, kế hoạch hoá gia đình, các bệnh xã hội,... Tại đây, bạn có thể yên tâm thăm khám và điều trị bởi đội ngũ nhân viên bác sĩ, y tá rất nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân.

Chi phí khám chữa bệnh công khai - hợp lý - ổn định

Nhiều người lo lắng chi phí khám chữa bệnh cao, ngại đến các cơ sở y tế hoặc lựa chọn các cơ sở y tế kém chất lượng để điều trị dẫn đến thiệt hại về tiền bạc và tính mạng, đây là quan niệm lạc hậu và đã trở nên lỗi thời. .lỗi chúng ta cần loại bỏ

Tại Phòng khám Thái Hà, mọi thông tin về phí khám đều được tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế nên rất cụ thể và hợp lý. Sau khi khám, bác sĩ sẽ thông báo giá cho bệnh nhân nên không có tình trạng nâng giá vô lý.

Hồ sơ bệnh án được bảo mật

Tất cả thông tin liên quan đến bệnh nhân đều được giữ bí mật nghiêm ngặt và chỉ những người được sự đồng ý của bệnh nhân mới có thể truy cập hồ sơ y tế không phải của bệnh nhân.

Phòng khám ngoài giờ và dịch vụ tư vấn miễn phí

Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe sinh sản và muốn đi khám bác sĩ nhưng bận rộn công việc và không thể đến lịch khám thì Thái Hà Clinic có thể dễ dàng giúp bạn giải quyết vấn đề này. Phòng khám hiện hoạt động 365 ngày trong năm, kể cả ngày lễ, tết. Thời gian khám và điều trị được kéo dài từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Cụ thể, phòng khám đã triển khai dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 nên khi bệnh nhân vào hệ thống có thể gọi tới số hotline hoặc bấm vào ô chat để được tư vấn tận tình, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí bởi các chuyên gia y tế uy tín. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc nếu đặt lịch hẹn và nhận mã kiểm tra trực tuyến, đồng thời bạn có thể mua sổ kiểm tra miễn phí, thanh toán miễn phí và tận hưởng nhiều phần thưởng khác.

Phòng khám Thái Hà luôn tâm niệm: “Sức khỏe của bạn là trách nhiệm của chúng tôi” mà từ đó ngày càng cố gắng nỗ lực cải tiến đồng bộ để mang đến cho người bệnh những dịch vụ y tế ngày càng chất lượng hơn. Đừng chủ quan với bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể mà hãy thăm khám sớm, điều trị kịp thời bạn nhé.

Phòng khám Thái Hà luôn tâm niệm: “Sức khỏe của bạn là trách nhiệm của chúng tôi” và đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện đồng thời mang đến cho bệnh nhân những dịch vụ y tế ngày càng chất lượng cao. Đừng chủ quan về những triệu chứng bất thường trên cơ thể, hãy kiểm tra sớm và điều trị kịp thời.

Liên kết tham khảo:

<https://pkphukhoa.org/10-dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-102324.html>

<https://pkphukhoa.org/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-102323.html>

<https://pkphukhoa.org/12-cach-pha-thai-an-toan-nhat-102326.html>

<https://pkphukhoa.org/chi-phi-hut-thai-bao-nhieu-tien-102327.html>

<https://pkphukhoa.org/pha-thai-o-dau-an-toan-102325.html>

<https://pkphukhoa.org/hut-thai-co-dau-khong-102328.html>

<https://pkphukhoa.org/tu-van-pha-thai-an-toan-102330.html>

<https://pkphukhoa.org/hau-qua-cua-viec-pha-thai-102329.html>

<https://pkphukhoa.org/pha-thai-bang-thuoc-co-an-toan-khong-102331.html>